



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.เพ็ญศรี หงษ์วงษ์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๒๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๒๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางกฤติยา แสงอากาศ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๘๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.จันทิรา ทองวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๙๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๙๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	น.ส.พิมกาญจน์ พิมเสน	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

/๕ น.ส.น้ำผึ้ง...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส.น้ำผึ้ง วุฒิสักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๕๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๕๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔



(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวพิมกาญจน์ พิมเสน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 688)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ค. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>-พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>-อายุราชการ 6 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2548 ถึงวันที่ 6 ก.ค. 2554)</p> <p>-ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2552 ถึงวันที่ 6 ก.ค. 2554)</p> <p>-ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 6 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2548 ถึงวันที่ 6 ก.ค. 2554)</p> <p>-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4611095255</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>-ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 90</p>
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพิมกาญจน์ พิมเสน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 688)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยนิวโมในถุงน้ำดีที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 6 วัน (ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2553)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปผลการจัดทำกรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทยอายุ 42 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย รับไว้ในโรงพยาบาล วันที่ 5 มีนาคม 2553 เลขที่ภายนอก 32981/52 เลขที่ภายใน 4479/53 ให้ประวัติปวดท้องบริเวณด้านขวา ส่วนบนร้าวไปที่หลัง ปวดมากหลังรับประทานอาหาร ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีไข้ ไม่มีตัวเหลือง ไม่มีตาเหลือง 3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทำอัลตราซาวด์ พบว่ามีนิ่วในถุงน้ำดี (gall stone) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร จึงมารับการรักษาต่อโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตามสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า แพทย์นัดมานอนโรงพยาบาลเพื่อทำผ่าตัด รับไว้ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย แพทย์วินิจฉัยโรคเป็นนิ่วในถุงน้ำดี ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พุดคุยรู้เรื่อง แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายตามระบบ ผลตรวจปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมด วัดสัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย 36.6 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 68 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 136/88 มิลลิเมตรปรอท แพทย์มีคำสั่งการรักษาให้เตรียมผู้ป่วยก่อนทำผ่าตัด ให้น้ำและอาหารทางปากหลังเที่ยงคืน สอนอุจจาระก่อนนอน ให้สารน้ำชนิด 5%D/N/2 1000 มิลลิลิตร เข้าทางหลอดเลือดดำ อัตราการไหล 60 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง นำยา Unasyn ขนาด 3กรัม และสายสวนกระเพาะอาหาร ไปห้องผ่าตัด แนะนำผู้ป่วยถึงความรู้ในการปฏิบัติตัว

ก่อนและหลังผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง (laparoscopic cholecystectomy) ด้วยวิธีดมยาสลบ และได้มีการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ ผลเป็น chronic cholecystitis หลังผ่าตัด ผู้ป่วยมีแผลที่หน้าท้อง 3 จุด ได้รับยาปฏิชีวนะ Unasyn ขนาด 3 กรัม เข้าทางหลอดเลือดดำทุก 8 ชั่วโมง 2 วัน และยาบรรเทาอาการปวด Dynastat ขนาด 40 มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำทุก 12 ชั่วโมง 1 วัน หลังผ่าตัด วันที่ 1 ได้เริ่มรับประทานอาหารเหลว เพิ่มยาบรรเทาอาการปวด Paracetamol ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน ยาขับลม Gas-x ครั้งละ 1 เม็ด เกี่ยวเวลาเชียดก่อนกลืนหลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน Motilium ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น ได้รับสารน้ำ ชนิด Acetar-5 1000 มิลลิลิตร เข้าทางหลอดเลือดดำ อัตราการไหล 60 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หลังผ่าตัดวันที่ 3 ผู้ป่วยไม่มีอาการแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด แผลผ่าตัดแห้งดี ไม่มีอาการแสดงของการอักเสบ ติดเชื้อ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วันที่ 10 มีนาคม 2553 นัดตรวจติดตามผลการรักษา วันที่ 17 มีนาคม 2553 ผู้ศึกษาได้ให้การพยาบาลและติดตามประเมินผลการพยาบาล ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 6 ครั้ง พบว่ามีปัญหาทางการพยาบาล 5 ปัญหา ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี โดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง
 2. ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี โดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง
 3. เพิ่มคุณภาพในการให้บริการ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี โดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ เอกสารความรู้เรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี โดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโรค การรักษา การผ่าตัด
2. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด
3. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเพิ่มคุณภาพในการพยาบาลผู้ป่วยนิวโมเนียที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านช่องท้อง
2. ผู้ป่วยลดความกลัว และวิตกกังวลจากการได้รับการผ่าตัด โดยใช้กล้องส่องผ่านช่องท้อง
3. ผู้ป่วยสามารถปรับตัวต่อ โรคและการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ลดจำนวนวันนอนในการอยู่โรงพยาบาล